

News Release

สำหรับเผยแพร่โดยทันที

ผู้ติดต่อ:

ประเทศไทย: ฤชชา ลดาวัลย์	สิงคโปร์: Joyce Lim
124 Communications Consulting	Hitachi Asia Ltd.
+66 91565 4556	+65-6231-2277
harucha@124comm.com	jolim@has.hitachi.com.sg

ฮิตาชิจัดงานประชุมและแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคม Hitachi Social Innovation Forum

ประจำปี 2561

ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย

มุ่งเน้น การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและ IoT

กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 --- บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501, "Hitachi") และบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด จะจัดการประชุมและแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ (Hitachi Social Innovation Forum) ประจำปี 2561 เป็นครั้งที่ 2 ในประเทศไทย ณ โรงแรมดิ แอทินี กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์

ในการประชุมนี้ จะมีการนำเสนอและการจัดแสดงด้านธุรกิจ ที่แสดงให้เห็นความหลากหลายของโซลูชันด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิในตลาดโลก การประชุมที่จะใช้ระยะเวลาหนึ่งวันนี้จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมทั้ง IoT ซึ่งเป็นโซลูชันของฮิตาชิในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการและพัฒนาเมือง ผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มในด้านต่างๆ รวมทั้งบริการที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายในยุคใหม่ ผ่านความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานในประเทศไทย เพื่อที่จะก้าวเป็นสังคมแบบอัจฉริยะและยั่งยืน เพื่อคนไทยทุกคน

นายยาสุโอะ มิชิตานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เนื่องจากตลาดในอาเซียนยังมีการเติบโตต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำหรับฮิตาชิ ซึ่งธุรกิจของเราได้ครอบคลุมภาคส่วนต่างๆ เช่น ระบบรถไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ธุรกิจสารสนเทศและโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน

ด้วยปัจจัยส่งเสริมจากการพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ฮิตาชิวางแผนที่จะเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยี IoT

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการนำเอา Lumada

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม IoT ของฮิตาชิ มาช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์โซลูชันด้านดิจิทัลร่วมกันกับคู่ธุรกิจ

เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินธุรกิจในหลายสาขา

ฮิตาชิหวังว่าจะมีบทบาทในการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจอัจฉริยะและพอเพียงผ่านการใช้เครื่องมือทางดิจิทัล เพื่อขยายความสามารถในการผลิต คุณภาพและนวัตกรรมในสาขาที่แตกต่างกันไป"

ดร. พันธุ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จะเป็นแขกกิตติมศักดิ์ของการประชุมครั้งนี้
บริษัท ฮิตาชิ จำกัด ได้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย
ด้วยการทำข้อตกลงกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรท.) ในปี 2560
ในการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล รวมทั้งเทคโนโลยี IoT
และความพร้อมในด้านการพัฒนาเชิงนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการ EEC และประเทศไทย

สำหรับปีนี้ ฮิตาชิตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำทางนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนของ IoT
ตามที่ได้ร่างไว้ในแผนบริหารกลางปีประจำปี 2561 ความสำคัญของภารกิจนี้
ก็คือการพัฒนาและการขยายธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมของฮิตาชิ ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าใหม่ๆ
จากการสร้างสรรค์ร่วมกันกับลูกค้า โดยผ่านเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการและสารสนเทศ
และด้วยความมุ่งมั่นกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของฮิตาชิ บริษัท ฮิตาชิ คอนซัลติ้ง
ได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบ การบริการเมืองอัจฉริยะให้กับโครงการ One Bangkok
ซึ่งเป็นเมืองแห่งความครบครันเพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้ง ฮิตาชิ และ
ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับไปรษณีย์ไทยในการสนับสนุน
บริการไปรษณีย์แบบดิจิทัล ซึ่งการพัฒนาโครงการเหล่านี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ฮิตาชิ
ในการส่งเสริมเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน

นอกจากการจัดแสดงเทคโนโลยีและศักยภาพด้านการพัฒนาล่าสุด
การประชุมครั้งนี้จะเป็นเครื่องเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ของฮิตาชิในการมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ฮิตาชิ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์
บริษัทมีสำนักงานกระจายอยู่ในประเทศกลุ่มอาเซียนเจ็ดประเทศ คือ มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย และเวียดนาม และให้ความสำคัญกับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม
ฮิตาชิ เอเชีย และบริษัทในเครือนำเสนอระบบข้อมูลข่าวสารและโทรคมนาคม พลังงาน
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและระบบอุตสาหกรรม ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องจักรในการก่อสร้างรวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่มีความสามารถระดับสูง ระบบยานยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอื่นๆ ในหลายรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ เอเชีย
สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <https://www.hitachi.com.sg>

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ได้ถ่ายทอดนวัตกรรมที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม

รายรับตามบัญชีงบประมาณของบริษัทเมื่อปีงบประมาณ 2559 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560) คิดเป็นจำนวน 9,162.2 พันล้านเยน (81.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

กลุ่มฮิตาชิเป็นผู้นำระดับโลกในด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และมีพนักงานประมาณ 304,000 คนทั่วโลก

ฮิตาชินำเสนอโซลูชันส์ให้แก่ลูกค้าผ่านการสร้างสรรค์เชิงร่วมมือในหลายแขนง ทั้งด้านพลังงาน

อุตสาหกรรม ระบบน้ำ การพัฒนาเมือง การเงิน งานราชการ โครงการสาธารณะ และการดูแลสุขภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <http://www.hitachi.com>

#-End-